

Lớp 4A1 Trường Tiểu học Giang Biên **vui mừng chào xuân trong Gala Gặp nhau cuối năm**

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, sáng chủ nhật ngày 21/01/2024 lớp 4A1 Trường Tiểu học Giang Biên đã triển khai tổ chức buổi họp phụ huynh Sơ kết học kỳ 1 nhằm tạo sự kết nối giữa phụ huynh và giáo viên, tăng cường mối quan hệ phối hợp giáo dục giữa Nhà trường- Gia đình- Xã hội. Đồng thời giúp phụ huynh học sinh nắm bắt được kết quả học tập, rèn luyện của con em mình sau 4 tháng vừa qua.

Để chuẩn bị cho buổi họp, trong lớp học các thầy cô giáo cùng các con học sinh đã tự tay trang trí những không gian thật đẹp và trang trọng để đón tiếp bố mẹ, ông bà đến tham dự.

Mở đầu buổi họp, các con học sinh tự tin biểu diễn các tiết mục văn nghệ là chính các tiết mục mà các con đã tham gia trong các chương trình, các cuộc thi do nhà trường tổ chức trong học kỳ I vừa qua. Các bậc phụ huynh vô cùng bất ngờ và tự hào khi nhìn thấy sự tự tin thể hiện bản thân của con mình.

Khác biệt với các cuộc họp Sơ kết học kỳ 1 thông thường, đây là cuộc họp Sơ kết học kỳ đầu tiên của các con và các bố mẹ học sinh. Sau 4 tháng học tập và rèn luyện, các bạn đã tự tin dẫn chương trình, điều hành cuộc họp và tự báo cáo kết quả học tập của lớp với cha mẹ. Sự trưởng thành, tiến bộ vượt bậc của các con thật sự là niềm tự hào của thầy cô và cha mẹ.

Kết quả học tập và rèn luyện của các bạn học sinh lớp 4A1 Trường Tiểu học Giang Biên trong học kỳ I thật đáng tự hào và ngưỡng mộ. Để giúp các bậc phụ huynh và các con có kế hoạch học tập vượt trội hơn trong học kỳ II, cô giáo chủ nhiệm đã triển khai phương hướng học tập và các hoạt động giáo dục học tập cũng như rèn luyện phẩm chất đạo đức diễn ra trong học kỳ sắp tới. Các bố mẹ và các con đã có phần trao đổi thảo luận sôi nổi để cùng xây dựng mục tiêu cũng như phương hướng học tập.

Những cái ôm ấm áp, những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, những gương mặt hạnh phúc và cảm xúc vui mừng, hân hoan, phấn khởi là những cảm xúc bao trùm xuyên suốt gần 2 giờ đồng hồ tại không gian lớp 4A1 trong buổi họp Sơ kết học kỳ 1 tại Trường Tiểu học Giang Biên. Một lời cảm ơn là chưa đủ, một cái ôm thật chặt dường như cũng còn là thiếu đối với các bậc phụ huynh tham gia buổi họp. Sẻ chia - đồng hành - thấu hiểu để nhận được những yêu thương đong đầy. Sự trưởng thành và tiến bộ mỗi ngày của các con là nguồn động lực để các thầy cô tiếp tục yêu nghề và cống hiến.













